

**QUỐC HỘI THẢO LUẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, quy định rõ văn bản để làm căn cứ yêu cầu bồi thường, đặc biệt là quy định rõ các thiệt hại, định mức thiệt hại để làm căn cứ cho cơ quan giải quyết một cách nhanh chóng. Đây là bước đột phá, tạo thuận lợi nhất cho người dân có thể yêu cầu bồi thường và cũng nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi công vụ. Ngoài ra, đại biểu tham gia thêm một số

nội dung cụ thể để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật như nhất trí quy định về nguyên tắc giải quyết bồi thường theo hướng cơ chế kết hợp giải quyết bồi thường trong quá trình tố tụng hành chính và cả trong quá trình tố tụng hình sự; tán thành chỉ quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người bị thiệt hại, tức là người bị oan, trong trường hợp người này chết thì người thừa kế của họ được hưởng bồi thường, theo quy

định tại Khoản 4, Điều 27 dự thảo Luật; về xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, nhất trí quy định trách nhiệm bồi thường tại Khoản 3, Điều 34 của dự thảo Luật để nghị quy định như Luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Quốc hội và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

**THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 47 tỷ đồng. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Để đạt mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2017, tổng nguồn vốn xã cần phải huy động là gần 12 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề còn tồn tại của địa phương như một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế chưa đạt so với kế hoạch; chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chưa rõ nét; thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch... từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bạch Đằng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2017, cấp ủy, chính quyền xã cần phải xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể. Trọng tâm là xem xét, hoàn chỉnh lại quy hoạch;

đồng thời tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như đường giao thông trục xã, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, khu xử lý rác thải... Bên cạnh đó, cần có kế hoạch giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành; huy động sự vào cuộc, quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện. Phải nghiên cứu đưa ra các giải pháp để huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; tập trung đưa sản xuất công nghiệp và các ngành nghề về địa phương tạo việc làm cho người lao động. Phát huy những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là về giáo dục và y tế; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của HĐND, UBND xã. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận nhất trí trong Đảng và quần chúng nhân dân. Giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ đúng theo quy định. Hoàn thành tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch... nhằm xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công các thành viên UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thành lập các tiểu ban; ra quyết định giao chỉ tiêu chuẩn bị lực lượng, vật

tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Hiện nay, công tác truyền tin thiên tai được Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh, qua đó cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân về tình hình xâm nhập mặn, mưa, bão, hạn hán, nắng nóng kéo dài để nhân dân chủ động có biện pháp ứng phó...

**MÍT TINH HƯỞNG ỨNG...**

(Tiếp theo trang 1)

ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học tích cực xây dựng và thực hiện môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Trong xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá, cần tập trung vào hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá, chú trọng

truyền thông cho đối tượng nam thanh niên ở các vùng nông thôn. Tăng cường triển khai các hoạt động nhằm ngăn chặn sự bắt đầu hút thuốc ở lứa tuổi học đường, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan

tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng.

Ngay sau lễ mít tinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Bình.

**KIẾN XƯƠNG**

**Nhiều dòng sông bị “bức tử”**

Nhiều người dân lấn chiếm lòng sông trong thời gian dài ở Kiến Xương đã khiến cho những con sông bị hẹp lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất và phòng, chống úng khi có mưa lớn xảy ra. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, nhiều dòng sông sẽ bị “bức tử” gây hiểm họa khôn lường.



Bãi gỗ của ông Phạm Xuân Nghiễn lấn chiếm mặt sông Lâm Giang (địa phận xã Quang Hưng).



Tình trạng lấn chiếm lòng sông ngày càng diễn ra phổ biến ở Kiến Xương.



Tình trạng lấn chiếm lòng sông ngày càng diễn ra phổ biến ở Kiến Xương.

Kiến Xương được coi là rốn nước của các huyện phía Nam của tỉnh. Trong các trận mưa bão lớn, địa phương này luôn xảy ra tình trạng ngập úng. Hệ thống sông trọc, sông dẫn, kênh, mương nội đồng giúp cho Kiến Xương chống úng hiệu quả. Thế nhưng, hiện nay hàng loạt các con sông trên địa bàn huyện đang bị “bóp nghẹt”, cản trở dòng chảy gây rất nhiều khó khăn công tác điều tiết thủy

lợi tưới, tiêu cho trên 16.000ha lúa và hoa màu. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Kiến Xương cho biết: Chỉ tính riêng hệ thống sông do đơn vị quản lý có tới 174 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng sông, gây ách tắc dòng chảy đã được giải quyết triệt để.

Lấn chiếm lòng sông diễn ra phổ biến nhất là trên sông Kiến Giang, có tới 144 trường hợp vi phạm tập trung ở các xã: Vũ Quý, Quang Bình, Hòa Bình, Bình Minh. Mức độ và hình thức sông do đơn vị quản lý có tới 174 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng sông, gây ách tắc dòng chảy đã được giải quyết triệt để.

Văn An, thôn 4, xã Vũ Quý đã san lấp lấn chiếm lòng sông Kiến Giang, có tới 144 trường hợp vi phạm tập trung ở các xã: Vũ Quý, Quang Bình, Hòa Bình, Bình Minh. Mức độ và hình thức sông do đơn vị quản lý có tới 174 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng sông, gây ách tắc dòng chảy đã được giải quyết triệt để.

tre, san lấp đất lấn chiếm sông với chiều dài 9,5m, rộng 10m... Điều đáng nói là những trường hợp vi phạm đã được Xí nghiệp KTCTTL Kiến Xương phát hiện, kết hợp với chính quyền các xã lập biên bản nhưng chưa xử lý, giải tỏa được. Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý cho biết: Các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng sông trên địa bàn xã đều được địa phương tuyên truyền, vận động giải tỏa nhưng các đối tượng cố tình chống đối. Do các trường hợp vi phạm đã ở mức độ “việc đã rồi”, mức xử phạt hành chính trên 10 triệu đồng nên vượt quá thẩm quyền của cấp xã và xã không ra được quyết định cưỡng chế giải tỏa. Rất bức xúc trước tình trạng này nên UBND xã nhiều lần kiến nghị cấp trên vào cuộc giúp đỡ địa phương giải quyết dứt điểm.

Không riêng sông Kiến Giang, trên các sông trọc, sông dẫn như: Lâm Giang, Nguyệt Lâm, T1 An Quốc, Dục Dương, Cù Là, Cốc Giang và các kênh, mương nội đồng của huyện Kiến Xương, tình trạng người dân lấn chiếm lòng sông diễn ra phổ biến. Con sông Lâm Giang có độ dài khoảng 4,5km phục vụ sản xuất cho hơn 1.000ha lúa và hoa màu của nông dân các xã: Quang Minh, Quang Hưng, Minh Hưng và Quang Trung. Tại thời điểm phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại hiện trường có tới 13 trường hợp lấn chiếm lòng sông. Nghiêm trọng nhất là trường hợp ông Phạm Xuân Nghiễn, thôn Đông Nghĩa, xã Quang Hưng chiếm dung 40,5m chiều dài, 5,7m chiều rộng của sông để làm bãi tập kết gỗ. Bãi gỗ này chiếm gần nửa mặt sông lại nằm sát ngay đầu cống cầu Tây, xã Quang Hưng đi Nam Bình. Theo Giám đốc Xí nghiệp KTCTTL Kiến Xương, ông Nghiễn lấn chiếm lòng sông từ năm 2014 đến nay làm ách tắc dòng chảy, gây khó khăn cho việc dẫn nước tưới và tiêu chống úng cho các địa phương trong vùng.

Xin được nhắc lại, trận bão số 1 năm 2016 đã khiến cho 9.000/11.400ha lúa mùa, 1.200ha hoa màu hè thu và 1.170ha nuôi trồng thủy sản của huyện Kiến Xương bị ngập úng nặng. Nguyên nhân do thiên tai chỉ là một phần, còn lại do việc lấn chiếm lòng sông của chính người dân đã tác động tiêu cực đến công tác chống úng dẫn tới thiệt hại nặng nề cho nông dân. Hy vọng, điều này sẽ không lặp lại trong mùa mưa, bão năm nay khi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt, giải cứu cho những dòng sông.

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...**

(Tiếp theo trang 1)

giữ các chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Nhiệm kỳ qua, 92% hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc; 97,8% hội viên gương mẫu, trong đó 38% hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc; 96,1% gia đình hội viên cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa. Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Thư 5 năm liền đạt đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

**HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CƠ QUAN TỈNH  
Tổng kết đại hội hội cựu chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Chiều ngày 31/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đại hội CCB cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh lần thứ IV.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022); Kế hoạch và Hướng dẫn của Hội CCB tỉnh về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội hội CCB các cấp, Hội CCB các cơ quan tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tổ chức đại hội CCB cơ sở bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và thời gian quy định. Các tổ chức cơ sở hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đại hội đúng tiến độ. Nhờ đó, đến ngày 14/4/2017 đã có 45/45 cơ sở hội hoàn thành tổ chức đại hội (trước 1 ngày so với kế hoạch đề ra). Đã có trên 200 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo kiểm điểm, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; trên 500 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam; trên 50 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ III trình tại Đại hội nhiệm kỳ IV. Công tác bầu cử thực hiện đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, quy chế bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quá trình diễn ra đại hội và trong các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Hội CCB các cơ quan tỉnh đã triển khai các công việc liên quan để Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh lần thứ IV tổ chức vào ngày 26, 27/6/2017 đạt kết quả tốt.

Đồng thời Hội CCB các cơ quan tỉnh đã phát động toàn thể hội viên quyền góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 - 2018 để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công trong tình nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

THANH THƯỜNG

**CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y**

**Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Sáng ngày 31/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Những năm qua, với sự quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Chi cục làm tốt việc tham mưu, chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại gia tăng, chăn nuôi nhỏ lẻ giảm dần, tổng đàn gia súc luôn ổn định, cơ cấu giống vật nuôi có chuyển biến rõ rệt. Toàn tỉnh có 761 trang trại được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí trang trại; 4 HTX, 11 tổ HTX liên kết sản xuất theo chuỗi và hàng chục nghìn hộ chăn nuôi theo quy trình VietGAP. Về lĩnh vực Thú y, Chi cục đã thực hiện tốt công tác tiêm phòng đạt trên 90% tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc; triển khai thực hiện khử trùng theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Công tác thanh tra, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các mục tiêu: 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; 70% trở lên số tổ công đoàn đạt danh hiệu tập thể xuất sắc; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Hai giỏi” cấp cơ sở và xây dựng gia đình văn hóa, không có người mắc tệ nạn xã hội... Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

MANH THẮNG

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  
Xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm**

Tại trụ sở UBND phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình: khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/2/2017, tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình), tổ công tác Công an thành phố Thái Bình phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1978, trú tại số nhà 01, tổ 4, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) cất giấu trong người một gói heroin nặng 0,3150g với mục đích để bán thân sử dụng.

Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình: khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/12/2016, tại khu vực đường Phan Bá Vành, tổ 37A, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Hữu Dương, sinh năm 1990, trú tại số nhà 07, tổ 31, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) điều khiển xe mô tô chở Bùi Thị Văn Anh, sinh năm 1995, thường trú tại thôn An Dân, xã Thụy Dân (Thái Thụy) có biểu hiện liên quan đến ma túy. Tổ công tác đã yêu cầu Dương và Văn Anh dừng lại để kiểm tra, Văn Anh đã từ chối giao nộp 02 gói ma túy, trong đó một gói nặng 3,4410g là heroin, gói còn lại nặng 6,2972g là loại Methamphetamine (ma túy đá) với mục đích để bán thân sử dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án và quá trình xét xử tại phiên tòa, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tuyên phạt bị cáo Vũ Tuấn Anh mức án 1 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Bùi Thị Văn Anh mức án 7 năm tù giam.

THANH THANH